

# รัฐบาลขอชวนาใจเย็นๆ ถึงแตกไม่จ่ายประกันข้าว

## ฝนสลายเงินกู้ 5 แสนล้านพยุงราคาน้ำมันดีเซล ฝ่ายค้านขำแหละเพิ่มสิทธิบัตรคนจน 15 ล้านคน

สศช. ดับฝันไม่ฆ่าเป็นไปไม่ได้ 5 แสนล้านอุ้มดีเซล ส่อขัดข้อกฎหมาย ผบ.ทอ.เปิดสนามฐปะ เตมีย์โครงการช่วยชวนาชายข้าว 1-7 ไร่. ค. ลั่นเตรียมพร้อมรณทหารหนุนรัฐบาล หากรบบรรทุกหยุดวิ่ง ขณะที่ยรณทหาร **◆อ่านต่อหน้า 2**

### ประกันข้าว □ ต่อจากหน้า 1

4 ล้อ ขนาดใหญ่บรรทุกหินจากสระบุรี กลับค่าย ม.1 พัน 17 รอ. ยางระเบิดพลิกคว่ำขวางถนน “จูนินทร์” ปล่อยชวนาใจเย็น ๆ คลังกำลังเร่งหาเงินจ่ายประกันข้าวงวดที่ 3-6 เพื่อไทย แชะรัฐเพิ่มสิทธิบัตรคนจนเป็น 15 ล้านคน สะท้อนคนไทยจน อัดออกนโยบายเพื่อเตรียมเลือกตั้งเท่านั้น ไม่เคยตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนจริง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายจูนินทร์ ลักขณวิศิษฐ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกปี 64/65 ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้เกษตรกรไปแล้วถึง 6 งวด แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่งโอนจ่ายเงินให้ชวนาไปเพียง 2-3 งวดเท่านั้น จึงขอให้เกษตรกรอดใจรออีกสักกระษะหนึ่งจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแน่นอน

ทั้งนี้ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวด 6 ซึ่งแจ้งเก็บเกี่ยวช่วงวันที่ 12-18 พ.ย.64 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอ้างอิงตันละ 10,871.48 บาท จากราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิง ตันละ 10,295.49 บาท จากราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี อ่างอิง ตันละ 9,545.67 บาท จากราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า อ่างอิง ตันละ 7,753.19 บาท จากราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ชดเชย ตันละ 2,246.81 บาท และข้าวเปลือกเหนียว อ่างอิง ตันละ 7,903.56 บาท จากราคาประกันตันละ 12,000 บาท ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่าสาเหตุที่รัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินประกันรายได้ งวดที่ 3-6 ให้แก่ชวนาได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่กำหนดว่าการใช้เงินดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

มาตรา 28 จะต้องไม่เกิน 30% ของเงินงบประมาณประจำปี แต่ล่าสุดการใช้งบในส่วนนี้ใกล้เต็มเพดาน 30% แล้ว จึงไม่สามารถจ่ายเงินออกไปได้ และต้องรอกคลังหาแหล่งเงินต่อไป

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค พท. กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งการให้กระทรวงการคลัง ทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ขยายผู้ได้รับสิทธิเป็น 15 ล้านคน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนในช่วงปลายปีนี้ว่า นโยบายนี้สะท้อนการบริหารงานที่ล้มเหลวของพล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งบริหารคนไทยยิ่งจน จากเดิมผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนในปี 63 อยู่ที่ 13.6 ล้านคน หากเพิ่มเป็น 15 ล้านคนในปีนี้ เท่ากับว่า 1 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ทำประชาชนคนไทยยากจนลงจนต่ำกว่าเส้นมาตรฐานไปอีกราว 1.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10%

นายชินนทร์กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ กลับบริหารประเทศแบบไม่ยึดประชาชน ไม่พูดคุย ไม่เจรจาเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ปล่อยให้ย่ำแย่ทุกประการ คำนึงถึงค่าทางด่วนและค่าไฟฟ้าเตรียมปรับขึ้นราคาทั้งระบบ สวนทางกับรายได้ในกระเป๋าประชาชนที่หดหาย ค่าแรงไม่เพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกรตกต่ำ ข้าวขายไม่ได้ราคา อีกทั้งยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณเพียงพอจ่ายเงินประกันราคาตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ รัฐบาล



▲ **พลิกคว่ำ...รถบรรทุกทหาร** ของ ม.1 พัน 17 รอ. ยางล้อขวา  
ระเบิดเสียหลักพลิกคว่ำอยู่กลางถนนพหลโยธินขาเข้าช่องทางด่วน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทำให้หินคลุกที่บรรทุกมาด้าน  
หลังกระจัดกระจายเกลื่อนบนผิวถนน ส่งผลให้รถติดยาวเหยียด

ชุดนี้แก้ปัญหาแบบปะผู่ไม่ได้ส่งเสริมการขาย  
ตัวของภาคเศรษฐกิจด้วยการรดน้ำที่รดดั่งที่  
พรรคไทยรักไทย และพรรคเพื่อไทย เคยทำ  
ซึ่งปล่อยให้บริหารต่อไปมีแต่สร้างความยาก  
แค้นให้ประเทศ มุ่งหวังเพียงแค่ชิงจังหวะออก  
นโยบายประชานิยม เพื่อเตรียมเลือกตั้งเท่านั้น  
ไม่เคยตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง

พล.อ.อ.นภาเดช ฐปะเดมิย์ ผู้บัญชา  
การทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการเตรียม  
ความพร้อมสนับสนุนรัฐบาล หากรถบรรทุก  
หยุดวิ่งประท้วงราคาน้ำมัน เพื่อบรรเทาความ  
เดือดร้อนของประชาชน ว่าทุกสิ่งที่เกิดในบ้าน  
เมืองเราก็เฝ้าติดตามโดยตลอด ขณะนี้ทราบว่  
ชาวนาประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำ กองทัพอ  
ากาศจึงมีโครงการการนำข้าวของชาวนามา  
จำหน่ายที่สนามกีฬาฐปะเดมิย์และคาดว่  
โครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนา  
ไม่มากนักน้อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในวันที่  
1-7 ธ.ค.นี้ ในส่วนของรถทหารเราพยายาม  
ทำอย่างเต็มที่ กองทัพอากาศก็มีรถบรรทุกที่  
สามารถดำเนินการได้ในเรื่องเหล่านี้อยู่จำนวน

หนึ่งแม้จะไม่มากเท่ากับเหล่าทัพ เนื่องจาก  
ไม่ใช่พาหนะหลักของกองทัพอากาศแต่เรา  
ทุ่มเทสรรพกำลังเท่าที่มีอยู่เพื่อช่วยให้ภารกิจ  
นี้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด

เวลา 14.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.ต.สิง  
หา เพ็ญแก้ว สว.จร.สภ.คลองหลวง จ.ปทุม  
ธานี ริมแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกของทหาร  
บรรทุกหินเกิดยางแตกพลิกคว่ำกีดขวางการ  
จราจร ที่เกิดเหตุบริเวณถนนพหลโยธินขา  
เข้าช่องทางด่วน กม.86+900 ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
แขวงทางหลวงปทุมธานี อาสาสมัครร่วมด้วย  
ช่วยกันฐานคลองหลวงเมืองใหม่ อาสาสมัคร  
มูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบรถ 4 ล้อบรรทุกขนาด  
ใหญ่ ทะเบียนงจกร 93754 ของ ม.1 พัน  
17 รอ. เสียหลักพลิกคว่ำอยู่กลางถนนซึ่ง  
ยางล้อหลังด้านขวาระเบิดได้รับความเสียหาย  
นอกจากนี้ยังส่งผลให้หินคลุกที่บรรทุกมาด้าน  
หลังกระจัดกระจายบนผิวทาง เบื้องต้นไม่มีผู้  
ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่

แขวงทางหลวงปทุมธานีเร่งทำการเคลื่อนย้าย  
หินคลุกที่ตกหล่นบนผิวทางออกนอกเส้นทาง  
เพื่อเปิดการจราจร

ทางด้าน จ.ส.อ.โสภา คำเสียง พลขับ  
บอกว่าชนหินคลุกมาจากจ.สระบุรี เพื่อที่จะนำ  
เข้าไปที่กรุงเทพมหานคร โดยมีต้นขับมาเพียง  
คนเดียวเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังได้เกิด  
ระเบิดขึ้นจึงทำให้รถพลิกคว่ำและเคราะห์ดีที่  
ไม่ไปเฉี่ยวชนรถคันอื่น

ทางด้าน นายคนุชา พิษขันธ์ที่ เลขานุการ  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า การจะนำเงินจาก  
พร.ร.เงินกู้ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มาแก้  
ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลราคาสูงนั้น เบื้องต้นอาจ  
ทำได้โดยตรง และต้องไปดูคู่มือกฎหมายให้  
เคลียร์ก่อนว่าทำได้หรือไม่ เพราะวัตถุประสงค์  
ของการใช้เงินกู้ต้องเป็นผลกระทบที่เกิดจาก  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนที่จะนำเงินกู้  
ก้อนนี้ไปชดเชยราคาก๊าซแอลพีจี กระทรวง  
พลังงานยังไม่เสนอมาทราบว่าอยู่ระหว่างหารือ  
กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.